

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ สยามรัฐ	<p><b>บัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีข่าวรัฐบาลจะพยายามยกเลิกโครงการบัตรทอง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงประชาชนไม่ต้องกังวล รัฐบาลไม่มีนโยบายล้มเลิกโครงการนี้อย่างแน่นอน มีแต่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดย สธ.และสปสช. ได้ร่วมกันพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการดูแลและปรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>-ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังเดินหน้าต่อไป รัฐบาลไม่เคยยกเลิกโครงการ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการ ล่าสุด ครม.เพิ่มอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ถึงร้อยละ 4.28 คิดเป็นเงิน 7,088.29 ล้านบาท ขณะที่งบเหมาจ่ายรายหัวก็ได้รับ 3,197.32 บาทต่อประชากร โดยได้รับเพิ่มขึ้นหัวละ 87.45 บาท จากปี 2560 ที่ได้รับ 3,109.87 บาทต่อประชากร ขณะเดียวกันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ และคุณภาพบริการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด</p> <p>สปสช. ขอยืนยันว่า ข่าวที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่า รัฐบาลจะยกเลิกโครงการ 30 บาทนั้น เป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริง</p>
มติชน	<p><b>แก้ พ.ร.บ.สสส.</b></p> <p>-ที่ศูนย์บริการประชาชน นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ชสช.) น.ส.อรุณี ศรีโต ผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์พร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายสลัม 4 ภาค และเยาวชนกว่า 30คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ยุติกระบวนการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ.2544 โดยขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 77 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง</p> <p>เนื่องจากร่างกฎหมายนี้ ได้มีการทำประชาพิจารณ์โดยจัดเป็นเวทีเล็กๆ เพียง 2 ครั้ง ในพื้นที่กทม. และมีการเชิญเพียงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 แสดงความคิดเห็นคัดค้าน เพราะเห็นว่าการจัดรับฟังความคิดเห็นทำอย่างรวบรัดตัดตอนเป็นเพียงพิธีกรรม ไม่ได้เป็นการทำประชาพิจารณ์อย่างแท้จริง ดังนั้นเครือข่ายขอแสดงจุดยืนและเสนอต่อรัฐบาล 1.ขอให้ทบทวนยกเลิกการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพราะที่ผ่านมามีการปรับแก้ไขระเบียบต่างๆ ของสสส.แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้อีก 2.หากต้องเดินหน้าแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวขอให้เริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด</p>
มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>สปส.ยื่น'ผู้ประกันตนพิการ' ใช้สิทธิรักษาพ.รัฐทุกแห่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการที่กำหนดให้กองทุนประกันสังคม โอนสิทธิผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันสังคมไปใช้บริการสาธารณสุขตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักประกันสังคมแห่งชาติ (บัตรทอง) ว่า จากการดำเนินงานพบว่ามีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน และถูกโอนสิทธิไปใช้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เรียกร้องขอกลับมาใช้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวก สปส.ได้นำเสียงสะท้อนของผู้ประกันตนในการใช้สิทธิดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คนพิการมีโอกาสเลือกสิทธิตามความสะดวก และได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ให้บริการผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้ ผู้พิพากษาที่เป็นผู้ประกันตน และใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ของประกันสังคม สามารถใช้สิทธิได้เท่าเทียมกับผู้ประกันตนทั่วไป ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ของผู้พิพากษาที่เป็นผู้ประกันตน กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ รวมทั้งให้ผู้พิพากษาที่เป็นผู้ประกันตน แต่ยังไม่ใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ของ สปสช. ให้ สปสช.จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ให้บริการผู้พิพากษา ที่เป็นผู้ประกันตนในอัตราเดียวกับ สปสช. โดยกรณีเป็นผู้ป่วยนอกให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงสามารถขอรับสิทธิประโยชน์กรณีอื่น จากสำนักงานประกันสังคมได้เช่นเดิม</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์</p>	<p><b>3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ว่า จากการริเริ่มโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ปัจจุบันพบว่าขณะนี้ผู้เลิกบุหรี่ได้กว่า 3 แสนคน แต่ถือเป็นตัวเลขที่ช้ากว่าระยะเวลา หากเป็นเช่นนี้ต่อไป คำนวณได้ว่า กว่าจะเลิกบุหรี่ได้ครบ 3 ล้านคน อาจต้องใช้ระยะเวลาถึง 10 ปี ดังนั้นต้องเริ่มเร่งมือในปีที่ 2 นี้ โดยจะออกเป็นนโยบาย ภาครัฐทำเป็นตัวอย่าง ให้ อสม.เป็นแบบอย่างในการเลิกบุหรี่</p> <p>การจะเลิกบุหรี่ได้นั้นมี 2 อย่างคือ 1.หักดิบ และ 2.ใช้ยาทดแทน เพราะเวลาเลิกบุหรี่อาจจะมีภาวะเครียดได้ ต้องใช้บของ สปสช.ในเรื่องยาลดความเครียดที่เกิดจากการลดบุหรี่ และใช้ยาทดแทนนิโคตินเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ แต่ในขณะนี้ไม่สามารถเบิกใช้บของ สปสช.ได้ จึงต้องพยายามผลักดันยาดังกล่าวให้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติให้ได้ เพื่อจะได้เบิกใช้บ สปสช.ต่อไป</p>
<p>บางกอกทูเดย์</p>	<p><b>สารคลอรีไพริฟอส-ไกลโคเสต</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี 5 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม มีมติเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด ได้แก่พาราควอต และคลอรีไพริฟอส ในวันที่ 1 ธค. 2562 โดยภายในวันที่ 1 ธค. 2560 ต้องยุติการนำเข้าสารเคมีทั้ง 2 ตัว ซึ่งพาราควอตจัดเป็นยาพิษอย่างแรง ไม่สามารถถอนพิษได้ 47 ประเทศยกเลิกการใช้แล้ว ส่วนคลอรีไพริฟอสทำให้เกิดความผิดปกติสมอง ใจคิวเด็กลดลง สมาธิสั้น กระทั่งต่อระบบต่อมไร้ท่อ การเจริญเติบโต เสี่ยงเป็นพาร์กินสัน โดยที่ผ่านมามีถึง 81 บริษัทที่นำเข้าสารเหล่านี้ ขณะเดียวกันสารไกลโคเสตเพิ่มเสี่ยงมะเร็ง เบาหวาน ความดันเลือดสูง อัลไซเมอร์ กำลังพิจารณา</p> <p>นพ.บรรจบ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า “ที่ผ่านมา 5 กระทรวง มีมติว่าพาราควอตและคลอรีไพริฟอส ก่อโรครสมองไปจนถึงมะเร็ง แทนที่จะสั่งยกเลิกการจำหน่ายและเอาออกจากห่วงโซ่อาหารคนไทยทันที กลับมีมติว่า ให้นำเข้าต่อไปได้ จนถึง 1 ธันวาคม 2560 และให้ขายต่อไปได้ถึง 1 ธันวาคม 2562 ...</p> <p>มตินี้คุ้มครองสุขภาพคนไทยหรือซ้ำเติมกันแน่ เพราะเท่ากับให้บริษัทนำเข้าระดมสั่งเคมีเข้ามา และเร่งการขายอย่างเมามันใน 2 ปีนี้” และถามกลับไปยัง 5 กระทรวงว่า “สมควรทบทวนมติดังกล่าว ยุติการขาย การนำเข้า และกำจัดเคมีดังกล่าวให้หมดไปในทันทีหรือไม่?”</p> <p>“อยากถามกระทรวงทั้ง 5 ว่า นโยบายแบบนี้กำลังเอื้อ กับพ่อค้า หรือเอื้อกับประชาชนกันแน่ พ่อค้าร่ำรวยมาหลายสิบปีแล้วกับยาฆ่าแมลงที่มาฆ่าคนไทย ทำไมไม่ยุติการ ขยายสารพิษที่ทุกฝ่ายก็สรุปชัดเจนแล้วให้หมดไปโดยเร็วที่สุด?”</p>
<p>เว็บไซต์สื่อสารความเสียหาย-กรมควบคุมโรค, เว็บไซต์Mthai เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>โยคะเบียร์</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงการใช้กิจกรรมการสื่อสารการตลาดโยคะเบียร์ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการนำข้อความแลภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ย่อมมีความผิด หากมีการดำเนินการตรวจสอบและพบว่ามีความผิด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท จนกว่าจะเลิกโฆษณา ในส่วนของกรณีนี้ กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการรวบรวม</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ชายเจลช่วยแข็งตัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีที่เพจ Nick Pimpz (นิกกี้ พัม) มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเจลช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว ได้ดีขึ้น โดยโฆษณาว่า “อยากให้ใหญ่ อึด ทน แนะนำให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ใช้” ว่า เบื้องต้นต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่ามีการขึ้นทะเบียนยาหรือไม่ แต่โดยปกติแล้วมียาที่สามารถช่วยเรื่องการแข็งตัวได้จริงสำหรับผู้ที่มีปัญหา ต้องจ่ายยาโดยใบสั่งแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถขายตามทั่วไปได้ แต่ยังไม่มียาตัวใดที่สามารถเพิ่มขนาดอวัยวะเพศได้ ทำได้เพียงช่วยให้แข็งตัว แต่การนำมาโฆษณาเช่นนี้ถือว่าผิด พ.ร.บ.การโฆษณาฯแน่นอน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะผิดในฐานการขึ้นทะเบียนยาด้วย</p> <p>เบื้องต้นจะมีการลงตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าได้ขึ้นทะเบียนยาถูกต้องหรือไม่ มีความผิดในฐานใดบ้าง เดือนประชาชนว่า การใช้ยาช่วยลักษณะนี้ต้องจ่ายยาโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะปลอดภัย ไม่ควรหาซื้อตามอินเทอร์เน็ต</p>
<p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p><b>แท็กซี่หั่นลวงนางงาม</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีแท็กซี่ลวงผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีกระแสข่าวออกมาว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนขับแท็กซี่ มีการติดโรคร้ายแรง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลจากบุคคลหนึ่งในรายการทีวีช่องหนึ่ง เบื้องต้นได้สอบถามไปยังรพ.พระสังฆราชองค์ที่ 17 ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ของ รพ.ว่า แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย มีการตรวจเลือดและตรวจเช็กสภาพร่างกายทุกอย่างทั้งหมด โดยมีการทำงานตามขั้นตอนและกระบวนการของผู้ถูกกระทำซ้ำเราของกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงการให้ยาป้องกันในทุก ๆ ด้าน ให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด ส่วนเรื่องผลการตรวจรักษานั้น ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งผลการตรวจรักษาให้ทางพนักงานสอบสวนผู้ดูแลคดีซึ่งทางโรงพยาบาลไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยหรือผู้ที่เข้ารับการรักษาได้ เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เหตุที่ถูกข่มขืนนั้นจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจมากกว่าความเจ็บปวดทางกาย เหตุจะรู้สึกสูญเสีย บางคนถึงขั้นกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ ตามปกติหากเกิดคดีความลักษณะนี้จะต้องมีการส่งทีมสุขภาพจิตลงไปดูแล แต่สำหรับกรณีหญิงสาวชาวบราซิล ถูกแท็กซี่ข่มขืนนั้น ไม่มีการประสานเพื่อให้จิตแพทย์ลงไปให้การช่วยเหลือ เนื่องจากตัวเหยื่อต้องการกลับประเทศแล้ว</p> <p>สำหรับการดูแลผู้ต้องขังนั้น ทางสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้มีโปรแกรมในการดูแลและปรับพฤติกรรมของผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่ โดยเบื้องต้นจะต้องมีการวินิจฉัยก่อนว่าผู้ต้องขังมีความผิดปกติชนิดใด ซึ่งการปรับพฤติกรรมผู้ต้องขังต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เขาไม่ออกมาก่อทำผิดซ้ำนั้นอีก แต่ที่เห็นว่ายังมีนักโทษออกมาก่อเหตุซ้ำนั้น อาจเป็นเพราะได้รับการปรับพฤติกรรมความคิดไม่สม่ำเสมอ</p>
<p>บางกอกทูเดย์</p> <p>เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p><b>อุ้มบุญ</b></p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. ขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และคู่สมรสที่มีบุตรยาก ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด หากกระทำการซื้อ ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน ระยะเวลาพักจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นคนกลาง นายหน้า หรือสื่อช่องทางให้มีการรับตั้งครรภ์แทน ระยะเวลาพักจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ จำนวน 704 แห่ง จึงได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากกลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สพรศ. ตรวจเข้มสถานพยาบาลที่มีการให้บริการเทคโนโลยีฯ ในเขต กทม. พร้อมประสานไปยังสสจ.ทั่วประเทศ ให้ตรวจสอบสถานพยาบาลพื้นที่ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมาย</p> <p>- เสนอรายงานพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>เห็ดอินทรี</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า ออย.ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตก้อนเห็ดอินทรีครบวงจร โดยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นได้มีการใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกกระดับให้เห็ดอินทรีเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจ.ภูเก็ต ต่อยอดสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ เช่น แหนมเห็ดวันเห็ด น้ำเห็ดสกัด และไวน์เห็ด ส่งขายทั่วประเทศ ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐานตาม Primary GMP อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับอยู่ดีกินดี ในปี 2554 และเมื่อปี 2557 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของ จ.ภูเก็ต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p><b>งดขายแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์ลดการสูญเสีย</b></p> <p>- เสนอสรุป ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผย ถึงผลสำรวจเรื่องความสุขคนไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 60 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.60 พบว่า ประชาชนเกินครึ่งหรือร้อยละ 51.6 ไม่มีความสุขจากการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ เพราะเหตุร้ายเกิดขึ้นตลอด สาเหตุที่ทำลายความสุข สองอันดับแรก พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 79.1 ระบุ เหล้า เบียร์ สิ่งมีนเมา รองลงมาคือ ร้อยละ 74.2 ระบุ การทะเลาะวิวาท การทำลายประเพณีอันดีงามของคนไทย การแก้ปัญหาตัวทำลายความสุข พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.3 ระบุ ควบคุมการซื้อ การดื่มเหล้า เบียร์ ต่อเนื่อง ทั้งในและนอกเทศกาล ร้อยละ 82.5 ระบุ ปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ รวดเร็ว ฉับไว ระวังเหตุ ในฐานะหน่วยงานวิชาการที่ ขอเสนอมาตรการเพื่อลดปัญหาจากสุราในช่วงสงกรานต์ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มมาตรการ คือ มาตรการควบคุมการเข้าถึง มาตรการทางภาษีและราคา มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณา มาตรการลดปัญหาจากการดื่มแล้วขับ และมาตรการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุรา</p> <p>อยากขอเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการงดการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกับการงดจำหน่ายสุราในวันพระใหญ่ โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. และใช้มาตรการห้ามกิจกรรมการตลาดของบริษัทสุราในบริเวณที่จัดไว้ให้เล่นสาดน้ำ โดยต้องครอบคลุมถึงพื้นที่รอบๆ บริเวณดังกล่าวในรัศมี 500 เมตรด้วย</p> <p>ควรใช้มาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อน และตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนมาตรการลดปัญหาจากการดื่มแล้วขับ ให้รัฐบาลใช้มาตรการสุ่มเป่าแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลควรลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดตามกฎหมายลงมาเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และเปิดช่องให้มีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในกรณีอุบัติเหตุได้ทุกกรณี</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า1	<p><b>NCDs ขย้ำคนไทยตัวการร้ายล้างโลก</b></p> <p>- เสนอบทความ ดร.กรัณท์รัตน์ บุญช่วยธนาลิทธิ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่าในปัจจุบันโรคที่คนเราสร้างขึ้นเอง อย่างที่ฝรั่งเรียกกันว่า โรค NCDs เป็นสาเหตุการตายของคนทั่วโลกถึง 63% ขณะที่คนไทยตายด้วยกลุ่มโรค NCDs สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก คือ 73% โดยโรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 6 โรคร้าย คือ โรคเบาหวาน อุ้งลมโป่งพอง อ้วนลงพุง มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง สาเหตุเกิดจากการออกกำลังกายน้อย นิยมรับประทานอาหารรสหวานจัด มันจัด เค็มจัด ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเกิน ตามมาด้วยภาวะไขมันผิดปกติ น้ำตาลในเลือด และความดันสูงขึ้น รวมถึงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และความเครียด ถ้าเราสามารถลดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ ก็จะลดโอกาสเสี่ยงได้ถึง 80% ลดโอกาสในการเป็นมะเร็งได้ 40% และลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ 80%</p>
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>กินยาลดอ้วนวูบหามส่ง รพ.</b></p> <p>- เสนอข่าว ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย เกษีชรชำนาญการ รพ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 รพ.สต. ได้ส่งตัวผู้ป่วยหญิงอายุ 35 ปี มาเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ทุ่งเขาหลวง ด้วยอาการ อากาศเบลอ สับสน ปวดท้ายทอย พุดจาสื่อสารไม่รู้เรื่อง เหนื่อย และง่วงนอน เมื่อซักประวัติพบว่าผู้ป่วยรายนี้ กินยาลดความอ้วนยี่ห้อหนึ่ง โดยผู้ป่วยหาซื้อมาในราคาชุดละ 370 บาท ใน 1 ซอง มี 21 เม็ด ผู้ป่วยกินวันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น รับประทาน 7 วัน ส่งผลให้น้ำหนักลดไปแล้ว 5 ก.ก. แต่ส่งผลข้างเคียงกับร่างกาย</p> <p>ด้าน นพ.วันชัย วันทอง ผอ.รพ.ทุ่งเขาหลวง กล่าวว่า สำหรับยาลดความอ้วนยี่ห้อดังกล่าว ไม่มีเลข อย. แต่กลับพบว่าระบอบหลายจังหวัดภาคอีสาน ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและวัยทำงาน เมื่อส่งตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าใน 1 ชุด มียาอยู่ 3 ชนิด สารที่พบคือ ไซบูทรามิน โบซาโคติล และไดอะซีแพม จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทส่วนกลาง ในทางการแพทย์จะใช้เป็นยากล่อมประสาท</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์	<p><b>ร้องโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร</b></p> <p>- เสนอข่าว ชาวบ้าน ซอยบุญศิริ 15 หมู่ 9 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร้องทุกข์ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง ปล่อยกลิ่นเหม็นเน่า ลอยคลุ้งทั่วซอย เดินเครื่องจักรเสียงดังสนั่น ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเช้า ชาวบ้านอยู่กันแทบไม่ได้ ไม่รู้ได้รับอนุญาตถูกต้องรึเปล่า? วอน...เทศบาลตำบลบางเมือง และ เจ้าหน้าที่ อย. ลงพื้นที่ตรวจสอบ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เพจ Drama-addict	<p><b>เทรนเนอร์ออนไลน์ขายยาฮอร์โมน</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลจากกลุ่มสาวผู้รักสุขภาพที่โพสมายังเพจว่า ได้จ้างเทรนเนอร์ออนไลน์มาช่วยเทรนเรื่องการออกกำลังกาย ปรากฏว่าเทรนเนอร์ได้ขายยาให้กินคือฮอร์โมนไทรอยด์และยารักษาหอบหืด ซึ่งมีชื่อเรียกกันในวงการลดความอ้วนว่า “ยานายแบบ” หากเป็นวงการปศุสัตว์ จะเรียกยาตัวนี้ว่า ยาเร่งเนื้อแดงในวัวและหมู มีพวกที่เอายาสองตัวนี้ไปใช้ในทางที่ผิดเยอะมาก โดยกินฮอร์โมนไทรอยด์ให้ร่างกายเสมือนอยู่ในภาวะฮอร์โมนเป็นพิษ จนน้ำหนักลดผ่ายผอมเร็ว และกินยารักษาหอบหืด เพื่อให้น้ำหนักลดแต่มวลกล้ามเนื้อไม่ลด ทำให้เกิดผลข้างเคียง ใจเต้นรัว กินควบคู่กันอาจเสียชีวิตได้</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch